

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนน้อย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายกำพล เทพภฤช	นายก อบต.ขนน้อย	
๒	นางอินทิรา ทองรอด	ปลัด อบต.ขนน้อย	
๓	นางราตรี เฉลิมวัฒน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๔	นายญาติพัฒน์ จิตรประสงค์	หัวหน้าสำนักปลัด	
๕	นางสาวสุมณฑา เถารอด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๖	นางสาวปัทมา สีหะมงคล	นักพัฒนาชุมชน	
๗	นางกนกวรรณ เส้าโท	ครู คศ.๒	
๘	นางอรุณี แก้วพรม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๙	นางสาวอภิญา นวลช่วย	เจ้าพนักงานพัสดุ	
๑๐	นางแสงดาว แก้วสิทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๑	นางสาวเพ็ญศรี เส้นเศษ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	
๑๒	นายวิชาญ เส้าโท	พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	
๑๓	น.ส.ธัญพร เลิศวงษ์ไพศาล	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	
๑๔	นายธวัช จวนแจ้ง	พนักงานขับรถยนต์	
๑๕	นายทศวรรษ ผ่องโสภา	พนักงานจ้างทั่วไป	
๑๖	นายธนพล เล้าประเสริฐ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลา นางอินทิรา ทองรอด ตำแหน่ง ปลัด อบต.ขนน้อย ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายก อบต.

ในวันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อแจ้งและสั่งการมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่างๆ ตามข้อสั่งการและภารกิจที่ต้องดำเนินการ

ที่ประชุม

รับทราบ

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> นายก อบต. ที่ประชุม	รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว จากการประชุมจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น มีท่านใดมีความเห็นเป็นเช่นไรที่จะแก้ไขหรือไม่ มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> นายก อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ที่ประชุม	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ / ข้อเสนอต่าง ๆ - การจัดอบรมโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม โดยบูรณาการร่วมกับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ แห่ง ได้ เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น เทศบาลตำบลพัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น - แจ้งการประชุมของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ ณ ห้องประชุม อบต.ขอนแก่น เวลา ๑๓.๓๐ น. - การเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการขอนแก่นปลอดภัย สร้างวินัยจราจร อย่างยั่งยืน ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อบต.ขอนแก่น - หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจประเมิน LPA ในแต่ละด้านให้ทุกด้านเตรียมความพร้อมไว้อย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบันและรักษามาตรฐานให้อยู่ในระดับดีอยู่ตลอด รับทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา -
<u>ระเบียบวาระที่ ๖</u> นายก อบต. ที่ประชุม เลิกประชุมเวลา	เรื่องอื่นๆ มีท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิดการประชุม ไม่มี ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางแสงดาว แก้วสิทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน